



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2552 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## อยากเรียน"โพธิวิชชาลัย" ต้อง"ดำเนินา-ทำบล็อคดิน"เป็น

โดย จันทรชนะ สายสวาท [saisawat\\_dong@hotmail.com](mailto:saisawat_dong@hotmail.com)



จากวิกฤตทางการเมือง สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมาก ผู้คนในต่างจังหวัดทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดเข้ามาหางานทำในเมือง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้พื้นที่ทำกินไม่เพียงพอ เกิดการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้เพื่อจับจองที่ทำกิน ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามที่จะสร้างแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป

จากปัญหาเหล่านี้ "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)" จึงเปิดวิทยาเขตใหม่ เป็น "วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย" ที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อเปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภูมิสังคม โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับหลักสูตรเพื่อเปลี่ยนแนวทางการศึกษา และสร้างทางเลือกใหม่เพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เข้าถึงความเป็นจริงของธรรมชาติของชีวิต ชุมชน โลก และสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนรู้การสอนมี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรสัมมาอาชีพะ เป็นการสอนแนวทางในการประกอบอาชีพ วิธีการเกษตรประเภทต่างๆ การทำธุรกิจ หลักสูตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ พืชชนิดต่างๆ ประโยชน์ วิธีการปลูก และวิธีการใช้ หลักสูตรสัมมาอาชีพะเป็นการจัดการกับอาชีพของตนเอง การนำผลผลิตมาแปรรูปอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำเกษตรกรรม และหลักสูตรปรัชญาความคิด เป็นการสอนแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่เรียนนั้น นิสิตชั้นปี 1 จะเรียนวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ ที่ วิทยาเขตองค์กรฯ ส่วนปี 2, 3 และ 4 จะเรียนที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ซึ่งที่นี่จะมีห้องเรียนนอกสถานที่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีจุดเด่น และชื่อเสียงในด้านต่างๆ โดยได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยแล้วว่ามีคุณภาพและมาตรฐานพอที่จะให้นักศึกษาเข้าไปหาความรู้



ในการสอบเข้า นักเรียนต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีนั้น จะสอบข้อเขียนทั้งปรนัยและอัตนัย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 8 สารการเรียนรู้ เพื่อวัดระดับความรู้ของนักเรียน

ส่วนภาคปฏิบัติจะแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้ 1. ฐานธรรมชาติ เป็นฐานที่วัดความรู้ในเรื่องของพืช โดยจะนำพืชชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น แล้วให้นักเรียนแต่ละคนตอบว่าเป็นพืชชนิดใด มีประโยชน์อย่างไร ฐานที่ 2 เป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจะนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น ใบยอคาลิปดัส กระจับปี่เค็ม รวงข้าว แล้วให้นักเรียนแบ่งเป็น 7 กลุ่ม จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มจับสลากว่ากลุ่มไหนได้เรื่องอะไร แล้วเขียนเรียงความถึงเรื่องนั้น 1 หน้ากระดาษ ฐานที่ 3 ฐานกลสิกรรมธรรมชาติ สอบทำนา โดยจะให้นักเรียนดำนา เพื่อทดสอบว่านักเรียนมีความตั้งใจหรือไม่ ทำได้หรือไม่ เพราะการเรียนการสอนที่โพธิวิชชาลัยนั้น จะเกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ หากไม่มีความตั้งใจและความแน่วแน่แล้ว ไม่มีทางเรียนที่นี่ได้แน่นอน ซึ่งกรรมกรที่ตัดสินใจแล้วจะมีความชำนาญในการทำนา โดยก่อนดำนากรรมการจะถามก่อนว่าทำเป็นหรือไม่ ถ้าหากโกหกก็จะถูกตัดคะแนน เพราะจะดูความซื่อสัตย์ด้วย ฐานที่ 4 สร้างบ้านแปลงเมือง ให้เด็กนักเรียนทำบล็อคล้อล่ออิฐ เพื่อนำไปสร้างบ้าน และให้ดูหินชนิดต่างๆ แล้วออกข้อ ประโยชน์ พร้อมทั้งบอกว่าหินชนิดใดสามารถสร้างบ้านได้บ้าง



"ยุทธพล กุลสากล" นักเรียนจากโรงเรียนวัฒนานครวิทยาลัย จ. สระแก้ว หนึ่งในผู้เข้าสอบ กล่าวว่า หลังทราบว่ามีนักเรียนเพื่อเรียนต่อที่โพธิวิชชาลัยจากอาจารย์แนะแนว รู้สึกดีใจมาก เพราะมีทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว อีกทั้งอยู่ใกล้บ้าน ส่วนในการสอบครั้งนี้ ที่ทำได้เพราะที่บ้านมีอาชีพทำนาอยู่แล้ว และเมื่อจบออกไปแล้วตั้งใจที่จะนำความรู้กลับไปพัฒนาหมู่บ้านของตน เพราะที่บ้านมีพื้นที่ทำกินเยอะ แต่ไม่มีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**"นายอำนาจ เย็นสบาย" รองอธิการบดี มศว ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย** กล่าวว่า "โพธิวิชชาลัยแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและเปลี่ยนแนวคิดทางการศึกษา เพราะแนวคิดในปัจจุบันไม่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ทำให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับมาได้ โพธิวิชชาลัยจึงพยายามที่จะสร้างทางเลือกใหม่ๆ ที่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ นั่นคือโพธิวิชชาลัยนั่นเอง ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกมีนักเรียนมาสมัครเพื่อสอบเข้าทั้งหมด 136 คน รับเข้า 49 คน เด็กนักเรียนจะได้เรียนฟรีทุกคนตลอด 4 ปีการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเป็นทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนั้น เรายังมีชุมชนที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยผู้รู้ หรือปราชญ์ชุมชน เป็นห้องเรียนให้นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาหาความรู้จากชุมชนนั้น และยังได้รับอนุญาตให้ใช้โรงสีข้าวพระราชทานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนอีกด้วย เด็กที่จบจากที่นี่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้พัฒนาชุมชนของตน รู้จักใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการสร้างบัณฑิตคืนถิ่นขึ้น ปลุกฝังให้รักบ้านเกิด เป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และจริยธรรม ไม่ใช่แค่ทำนาทำสวนได้อย่างเดียว เราไม่ได้สอนหนังสือ แต่เราสอนคนโดยใช้หนังสือและชุมชนเป็นเครื่องมือ หากทหารมีโรงเรียนเตรียมทหาร โพธิวิชชาลัยก็เปรียบเป็น

# โ ร ง เ รี ย น เ ต รื ย ม ป ร ะ ช า ช น "

"หากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยประสบผลสำเร็จในการสร้างบัณฑิตที่พร้อมด้วยวิชาการและจริยธรรม แล้วนั้น จะกลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดโพธิวิชชาลัยทั่วประเทศ ที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด"

หน้า 23



วันนี้ (13 เม.ย.) คณะจารย์และนักวิชาการในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง รวม 46 คน ได้ร่วมกันลงชื่อออกเป็นคำร้องวอน ในฐานะคนไทยผู้รักชาติ และตั้งมั่นในความสงบตลอดมา โดยขอวิงวอนให้ผู้ที่ก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ยุติการก่อความวุ่นวายโดยเร็ว เพื่อเห็นแก่บ้านเมืองและประชาชนทั้งประเทศ และขอให้ใช้หลักการตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างใช้สติปัญญาระหว่างฝ่ายเกี่ยวข้องอย่างสันติวิธี โดยผู้ที่ลงชื่อในคำร้องวอนนี้ มีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 7 คน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 3 คน มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 คน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 คน และอาจารย์จากร.ร.สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ 12 คน ร.ร.เทพศิรินทร์ 2 คน ร.ร.หอวัง 1 คน โรงพยาบาลศิริราช 1 คน และกระทรวงมหาดไทย 1 คน

ด้าน นพ.ชาติรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวว่า ยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุมในเขต กทม. รวมทั้งหมดขณะนี้ 94 รายแล้ว จากเดิมราว 70 ราย โดยผู้บาดเจ็บเพิ่มช่วงบ่ายอีก 24 ราย นำส่ง รพ.รามธิบดี 9 ราย รพ.ทหารผ่านศึก 4 ราย รพ.มิชชั่น 4 ราย และ รพ.กลาง 7 ราย